

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว๗๕๙



ถึง ที่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง

ตามที่ จังหวัดกระบี่ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๒๔๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอติดตามเร่งรัดและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจนกว่าการใช้จ่ายงบประมาณจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

ด่วนที่สุด



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เลขที่ ๗๒๑
รหัส ๒๕๖๑๒๖๗
กรม

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๕๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กระบี่

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๔๓๔๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถใช้จ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดติดตามเร่งรัดและกำชับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรายงานผลและความคืบหน้าของการทำงาน ทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจนกว่าการใช้จ่ายงบประมาณจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ๑. นายภูวดล จันทร์ปาน โทร. ๐๖๓ ๒๗๑ ๕๔๑๑

๒. นายเอกคณิต จันทร์พิมพ์ โทร. ๐๖๓ ๒๗๑ ๕๔๑๑